

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHĐN ĐƯỢC GIAO TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số 4111/ĐHĐN-KHCNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc ĐHĐN)

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

STT	Tên đề tài	Định hướng mục tiêu	Sản phẩm và yêu cầu về chất lượng sản phẩm	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)
1	Chính sách Dân tộc qua các thời đại ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ từ cái nhìn Nhân học văn hóa	<p>1. Mục tiêu chính</p> <p>Đánh giá chính sách của chính quyền đối với các dân tộc thiểu số từ giai đoạn lịch sử phong kiến đến nay ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Từ cách tiếp cận Nhân học văn hóa, hệ thống chính sách của từng chế độ chính trị được xem xét ở góc độ tác động đến sự thay đổi về mặt văn hóa của các tộc người thiểu số. Qua đó hàm ý chính sách đến quá trình xây dựng và hoạch định chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay.</p> <p>2. Mục tiêu cụ thể</p> <p>Để triển khai nội dung của đề tài, các mục tiêu cụ thể bao gồm:</p>	<p>1. Sản phẩm khoa học:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 bài báo trên tạp chí trong danh mục SSCI thuộc nhóm Q2 của Scimago journal Rank.- 01 bài báo trên tạp chí trong danh mục Scopus thuộc nhóm Q2 của Scimago journal Rank.- 01 bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. <p>Yêu cầu khoa học của sản phẩm bài báo: Tác giả liên hệ các công bố khoa học là thành viên tham gia thực hiện đề tài và thể hiện đơn vị công tác thuộc Đại học Đà Nẵng.</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 sách chuyên khảo: Có giấy phép xuất bản <p>2. Sản phẩm đào tạo:</p> <p>Bổ sung sản phẩm đào tạo</p> <p>3. Sản phẩm ứng dụng:</p> <p>Bổ sung sản phẩm ứng dụng</p>	180



		<p>(1) Khảo cứu, đánh giá chính sách của chính quyền đối với các tộc người thiểu số từ thời kỳ phong kiến đến nay ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.</p> <p>(2) Phân tích, đánh giá từ góc nhìn Nhân học văn hóa để thấy được tác động tích cực, hạn chế của chính sách đối với từng tộc người, từng vùng văn hóa và tiểu vùng văn hóa ở Duyên hải Nam Trung bộ.</p> <p>(3) Căn cứ vào quy trình xây dựng và hoạch định chính sách thời điểm hiện tại để hàm ý chính sách đến các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách dân tộc thiểu số ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ hiện nay.</p>		
2	<p>Hoạt động bảo vệ hàng hải và chống cướp biển của Mỹ trong thế kỷ XVIII-XIX</p>	<p>- Trình bày sự phát triển và bản chất về hoạt động bảo vệ hàng hải và chống cướp biển của Mỹ trong thế kỷ XVIII-XIX.</p> <p>- Đề tài đưa ra những hàm ý về chính sách cho Việt Nam trong đảm bảo an ninh hàng hải trên biển trong giai đoạn hiện nay.</p>	<p>1. Sản phẩm khoa học:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 bài báo trên tạp chí trong danh mục Scopus thuộc nhóm Q2 của Scimago journal Rank. - 01 bài báo trên tạp chí trong danh mục Scopus thuộc nhóm Q3 của Scimago journal Rank. - 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế - 02 bài báo đăng trên tạp chí trong nước trong đó có 01 bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 	164

			<p>Yêu cầu khoa học của sản phẩm bài báo: Tác giả liên hệ các công bố khoa học là thành viên tham gia thực hiện đề tài và thể hiện đơn vị công tác thuộc Đại học Đà Nẵng.</p> <p>- 01 sách chuyên khảo: Có giấy phép xuất bản</p> <p>2. Sản phẩm đào tạo:</p> <p>- Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc khóa luận tốt nghiệp sinh viên.</p> <p>3. Sản phẩm ứng dụng:</p> <p>Chuyên đề phục vụ dạy học (được hội đồng khoa học thông qua).</p>	
--	--	--	---	--

Danh sách này có 02 đề tài. *Ula*

